



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

\*\*\*\*\*

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ การสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามบัญชี รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

**การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร**

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้น บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หากภายหลังมีการดำเนินการสรรหา ตำแหน่งใดในประกาศนี้ และได้ขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถ้ามีกรณีอย่าง ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

กำหนด

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สรรหา

และเลือกสรรได้

**เงื่อนไขการจ้าง**

สำหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่มติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา) ได้พิจารณาเห็นชอบการจ้าง พนักงานจ้างดังกล่าวก่อนจึงจะทำสัญญาจ้างได้ ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวธัญญา พิณศิริ	๐๑	
๒	นางสาววิศรา ศิริปรุ	๐๒	

ดาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ